



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ ๑๒ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ แต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้พิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการ คณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชเลิศนาสาร

อนึ่ง ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม ต้องนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตอบคำถาม ตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ คณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๓๐ นาที และตอบคำถามไม่เกิน ๓๐ นาที

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ดร.สมศักดิ์ ปณิตธยาศัย)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสรรหาคณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม